

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย ช่อง 9 สทท.</p> <p>ข่าวสด</p>	<p><b>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า บอร์ดสปสช.มีมติเลื่อนพิจารณาการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ออกไปเป็นวันที่ 4 ก.ค. รอกฤษฎีกาตีความคุณสมบัติ นพ.วันชัย ลัตยาวุฒิมงคล ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้บริหารองค์กรที่เป็นคู่สัญญากับ สปสช. โดยในวาระการสรรหาเลขาธิการ สปสช. จะพิจารณา 2 แนวทางคือ 1.หากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า ผู้สมัครทั้ง 2 คนมีคุณสมบัติ จะพิจารณาตามปกติ และ 2.หากตีความว่า นพ.วันชัยขาดคุณสมบัติ จะเหลือเพียงผู้สมัคร เพียงรายเดียว คือ นพ.ประทีป บอร์ดจะพิจารณาว่าจะรับรองให้เป็นเลขาธิการ สปสช. หรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทรรักษา สุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ผู้ประสานชมรมแพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 ผ่าถึงนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 และกรรมการทุกคน ขอให้ความรอบคอบในการตีความ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรเป็นเลขาธิการ สปสช. ควรได้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นอิสระจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะ 10 ได้ตีความอย่างกว้างเปิดช่องให้ผู้บริหารระดับสูงของ สธ.สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดสรรได้ อันจะส่งผลเสียต่อระบบสมดุลของระบบสุขภาพที่พัฒนามายาวนาน 14 ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาโดยรอบคอบ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความ โดยสุวีร์รัตน์ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เป็นความก้าวหน้าของรัฐไทย ไม่ล้าหลังติดขัดให้กระทรวงทำฝ่ายเดียว และประสบความสำเร็จในการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างอำนาจให้ประชาชน จึงทำให้หมอรุ่นเก่าหลาย ๆ คนยังมีนั่งอยู่ว่าตนเองตามไม่ทันเรื่องนี้</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>คำตอบแทนพีฟอร์พี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายรัชกี สารี ผู้ประสานงานชมรม ผอ.รพ.สต. กล่าวถึงกรณี รพศ. รพท. ค้างจ่ายเงินค่าตอบแทน พีฟอร์พี ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ว่า ขอให้ผู้บริหาร สธ. มองเรื่องนี้ในภาพรวม เนื่องจากประเด็นค้างจ่าย ไม่ใช่แค่ รพศ., รพท. ค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนพีฟอร์พีเท่านั้น แต่โรงพยาบาลเกือบทุกระดับยังค้างจ่ายเงินแก่ รพ.สต. โดยการจัดสรรงบค่าตอบแทนและงบอื่น ๆ ลงมาไม่ครบอีกด้วย การค้างจ่ายเงินแก่ รพ.สต. นั้น มาจากการจัดสรรเงินในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย ซึ่งความเป็นจริงต้องส่งมายัง รพ.สต. แต่กลับค้างจ่ายจำนวนมาก</p> <p>ตามระเบียบการจัดสรรงบต่างๆ รวมทั้งคำตอบของ สปสช. คือ ให้กระจายงบเหมาจ่ายรายหัวตามประชากร แต่จัดสรรรวมให้ระดับเขต แล้วให้เขตพิจารณาจัดสรรใหม่ ตามแนวทางและเหตุผลของเขต โดยต้องจัดสรรต่อปีอย่างน้อยร้อยละ 85-100 นอกนั้นเป็นภาระเงินบำรุง ปัญหาคือ ที่ผ่านมารพ.สต.ไม่ได้รับเต็มจำนวนที่กำหนด โรงพยาบาลใหญ่ ๆ หลายแห่งยังค้างจ่ายงบส่วนนี้เช่นกัน มีเพียงไม่กี่แห่งจ่ายครบ คือ สงขลา พิษณุโลก สุพรรณบุรี และสระบุรี แต่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาได้รับเงินจัดสรรไม่ครบตามกรอบ บางแห่งได้เงินเพียง 3 เดือน บางที 4-5 เดือน นอกนั้นเงินไม่พอก็ต้องใช้เงินบำรุงมาบริหารจัดการ จึงอยากขอผู้บริหาร สธ.และ สปสช. ช่วยในเรื่องนี้ ขอให้โอนเงินตรงไปที่ รพ.สต.ตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน จะเสนอกรม.พิจารณา อาทิ ต้องปฏิรูปการจ่ายงาน ใช้รถพยาบาลถึง 4,000 คัน และต้องเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายใน 5 นาทีภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ทีมปฏิบัติการต้องมีหัวหน้าทีมที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ โดยอย่างน้อยต้องมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 คนต่อรถพยาบาลระดับสูง 1 คัน จัดให้มีศูนย์จ่ายงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมงานการช่วยเหลือประชาชน พร้อมเสนอให้มีระเบียบโดยกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท. ในการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลด้วย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ปัญหามโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอำนาจ ทงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ออกมาให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีพบนมโรงเรียนของสหกรณ์ วางจำหน่ายในห้างฯที่ประเทศกัมพูชา ว่า ได้ส่งรายงานชี้แจงให้ รมว.เกษตรและสหกรณ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปแล้ว ยืนยันนมโรงเรียนที่ส่งออกไป เป็นนมที่ถูกผลิตช่วงเดือนต.ค. 2558 และเมื่อสหกรณ์ถูกตัดสิทธิให้ส่งนมโรงเรียนในช่วงสั้น ๆ จึงทำให้ต้องระบายนมในสต็อกที่ผลิต ช่วงปิดภาคเรียนไปยังต่างประเทศ เพราะหากไม่ทำ จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ</p> <p>ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ระบุว่าได้ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไปแล้ว ซึ่งวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. จะทราบผลโดยตนกำชับให้มิลค์บอร์ด ดำเนินการ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย</p> <p>-ที่ จ. ขอนแก่น มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา นมโรงเรียนสนามบิน พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง</p> <p>ด้านพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า การตรวจสอบเบื้องต้นของนมที่นักเรียนโรงเรียนสนามบินดื่มจนเกิดอาการท้องเสียและอาเจียนนั้น เบื้องต้นในน้ำนมไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายกับนักเรียนที่ดื่ม ส่วนอาการปวดท้อง อาเจียน หรืออื่น ๆ อาจมาจากสารพิษบางตัวที่อยู่ในนมโรงเรียน ที่นักเรียนดื่มเข้าไปก็ได้ จึงต้องรอผลตรวจสอบ อาหารทุกชนิดที่ได้มาจากวันเกิดเหตุของโรงเรียนสนามบิน จากห้องแล็บของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ที่คาดว่าจะรู้ผลในวันที่ 10 มิ.ย. 2559</p>
พิมพ์ไทย	<p><b>เหมืองแร่ทองคำ.พิจิตร</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณเหมืองแร่ทองคำชาติ จ.พิจิตร กว่า 40 คนนำโดยนายวรากรณ์ จำนงค์นารถ ประธานชมรมผู้สูงอายุ จ.พิจิตร ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยกเลิกคำสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำชาติ</p> <p>โดยนายวรากรณ์ กล่าวว่า อาศัยอยู่ห่างจากเหมืองแร่ทองคำชาติเพียง 5 กม. รับประทานผักที่ปลูกบริเวณบ้านหรือซื้อผักในตลาดท้องถิ่นมารับประทาน อีกทั้งยังยืนยันว่าใช้น้ำบาดาลของหมู่บ้านอบตามปกติ ไม่มีสารโลหะหนักอย่างที่หลายคนเข้าใจ สุขภาพของผู้สูงวัยทุกคนแข็งแรงดีไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือ นอกจากนี้การมีเหมืองแร่ยังทำให้ลูกหลานเดินทางกลับมาทำงานที่บ้านเกิด ทำให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา จึงขอพิจารณาให้นายกฯ ได้พิจารณายกเลิกคำสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำชาติ จากนั้นทางกลุ่มได้เดินตามจังหวะเพลงเพื่อแสดงว่ายังมีร่างกายแข็งแรงดี</p>
มติชน บ้านเมือง ผู้จัดการรายวัน บ้านเมือง ไทยรัฐ ไทยโพสต์ พิมพ์ไทย	<p><b>อาการอาพาธพระธัมมชโย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือตอบรับจากพระธัมมชโย ในการอนุญาตให้แพทย์ส่วนกลาง จากแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัยส่งไปตรวจยืนยันการอาพาธ ส่วนที่แพทยสภาไม่ได้ทำหนังสือไปยังวัดพระธรรมกาย เพราะทางคณะผู้รักษาพระธัมมชโย เป็นผู้ร้องขอ และได้โทรศัพท์คุยกันไปแล้ว ก็ทราบข้อมูลกันอยู่แล้ว ส่วนการเรียกร้องให้นำแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปตรวจอีกนั้น ก็เป็นเรื่องของพระธัมมชโย กับวัดพระธรรมกาย เพราะทางแพทยสภา ไม่ได้ต้องการไปตรวจเอง แต่มีการร้องขอ อีกทั้งที่แพทยสภารับจะตรวจ เพราะมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือต้องการไขความกระจ่างให้สังคม และสังคมต้องการคำตอบ โดยการตรวจของแพทยสภานั้น จะต้องมียุติบัตรคือ ผู้ป่วยทำหนังสืออนุญาตมา และต้องยินดีให้เปิดเผยข้อมูลกับสังคม</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.นพ.ชุมพร เปี่ยมสมบุรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและผอ. รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นความประสงค์ของดีเอสไอหรือวัดพระธรรมกายก็ต้องประสานกับกองทัพบกตามลำดับขั้นตอน ซึ่งแพทย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า เพราะแพทยสภาที่ถือเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ มีราชวิทยาลัยและอีกหลายสมาคมเกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ สามารถนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กำชับทุกจังหวัดตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว พร้อมผู้ติดตาม 3.5 ล้านคน เข้ารับการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ เพื่อประโยชน์ต่อตัวแรงงาน นายจ้างและคนไทยทุกคน โดยการขึ้นทะเบียนและการตรวจสุขภาพ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 29 ก.ค.2559</p> <p>ทั้งนี้ ได้กำหนดหน่วยบริการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ สำหรับแรงงานต่างด้าว ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทุกแห่ง โรงพยาบาลในกทม. 6 แห่ง คือโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพิชัยเวช และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 โดยอัตราค่าบริการในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยังเป็นอัตราเดิม คือแรงงานต่างด้าว รวมถึงผู้ติดตาม อายุ 7-18 ปี บัตรราคา 3,700บาท คุ่มครอง 2 ปี ส่วนผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ บัตรราคา 730 บาท คุ่มครอง 2 ปี ค่าประกันสุขภาพคนละ 730 บาท โดยสิ้นสุดการคุมครอง 31 มี.ค.2561</p>
บ้านเมือง	<p><b>7 มาตรการลด 'ต้อกระจก' ผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทาปี 2559-2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยต้อกระจก ผู้ป่วยเปลี่ยนกระจกตา การตัดกรอง และแก้ปัญหาสายตาดูเด็ก โดยมี นพ.สสจ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางตากว่า 300 คน เข้าร่วมการประชุม</p> <p>สำหรับ 7 มาตรการ จัดการโรคต้อกระจก คือ 1.สร้างความตระหนักแก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตา 2.พัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับให้สามารถตัดกรองสายตาดูผู้สูงอายุได้ 3.ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจกระยะขอบต้อกระจก 4.พัฒนาระบบส่งต่อให้ผู้ป่วยต้อกระจกเข้ารับการรักษาที่ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปในเขตสุขภาพ โดยใช้ระบบวีซ่าเพื่อระบุผู้ที่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดต้อกระจก 5.เร่งรัดการผ่าตัดต้อกระจกให้ได้ตามเป้า พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรให้เพียงพอ 6.บูรณาการทำงานร่วมมือทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายต่างๆ และ 7.กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรม VISION2020thailand</p>
สยามรัฐ	<p><b>ร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้จัดทำ "ร่างพ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ....." ขึ้นใหม่โดยปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเดิมคือ "พ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ. 2541" ซึ่งใช้มานาน 18 ปี ให้ทันสมัยขึ้นเพิ่มกลไกความเข้มแข็งคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน โดยกรม.ได้เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้และจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาวันที่ 1 ในวันที่ 16 มิ.ย.59 เพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ร่างฉบับใหม่ จะมีผลใช้บังคับสถานพยาบาลที่มีทั่วประเทศทั้งหมด 36,433 แห่ง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันตามที่ รว.สธ.กำหนด เช่น มาตรฐานเจซีไอ หรือ เอชเอ ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพบริการ โดยสถานพยาบาลเอกชนจะต้องยื่นขออนุญาตเปิดดำเนินการเช่นเดิม ส่วนภาครัฐได้รับการยกเว้น</p>
ไทยรัฐ สก๊พหน้า 1	<p><b>บูรณาการพัฒนาระบบสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอบทความ โดยทีมข่าวสาธารณสุข กล่าวถึงความร่วมมือด้านระบบบริการ การส่งต่อ การศึกษา และการวิจัยระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สปสช.และความร่วมมือในระดับพื้นที่ระหว่างคณะแพทยศาสตร์จาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมกับ 12 เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ทีมข่าวสาธารณสุข เห็นด้วยกับความร่วมมือในครั้งนี้ แต่อดเป็นห่วงไม่ได้และต้องขอฝากคือ การเอาจริงเอาจังกับการให้บริการ อย่าให้ความตั้งใจที่ดี ต้องจบลงอย่างสูญเปล่าและเป็นได้แค่ความร่วมมือบนแผ่นกระดาษ ที่ไม่สามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรม</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p><b>จูลินทรีย์วิเศษ</b></p> <p>- ในโลกออนไลน์ มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร ร่วมกับ จูลินทรีย์ DL (จูลินทรีย์เพื่อการเกษตร) ว่าช่วยรักษาบาดแผลผ่าตัดที่เรื้อรังได้ โดยเฉพาะแผลผ่าตัดจากโรคมะเร็ง ได้มีผู้ทดลองนำไปใช้และได้ผล จึงเกิดการบอกต่อกัน ซึ่งมีผู้หวังดีโพสต์เข้ามาในเพจกระทรวง ต้องการให้ตรวจสอบ เนื่องจากเกิดความกังวลว่า ถ้าติดเชื้อขึ้นมาจะอย่างไร และ เชื้อจูลินทรีย์DLช่วยได้จริงหรือไม่</p> <p>หลายคนได้เข้ามาโพสต์บอกว่า มันคือ ปุ๋ยน้ำ อันตรายมาก มีทั้งเอาไปผสมน้ำหุงข้าว คนที่ตาเป็นต้อกระจก. แล้วเอาปุ๋ยน้ำไปผสมดื่มกิน ใส่ในโยเกิร์ต. ใส่ในกาแฟก็มี. ช่วยตรวจสอบที่ เซลล์แมนขายปุ๋ยน้ำ ทำการตลาดพิสดาร หลอกหลวงผู้คนและเกษตรกรว่า เป็นจูลินทรีย์วิเศษ อยากให้ทางกระทรวงตรวจสอบด่วนและหยุดความเชื่อเช่นนี้ก่อน เพราะชาวบ้านจะพูดกันปากต่อปาก ซึ่งมันอันตรายมาก ๆ</p>
มติชน	<p><b>การเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความ อย.มีข้อสงสัย เรื่องการเผยแพร่ฐานข้อมูลการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ จึงมีหนังสือไปหารือต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งได้ตอบข้อหารือ สรุปว่า คำขออนุญาตโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ที่อนุญาตแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1)</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และมาตรา 9(8) ที่กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่หน่วยงาน และต้องเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศของหน่วยงานด้วย อย. จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว แต่อย่างไร
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>อาหารคลีน</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.นฤมล จินพัฒนากิจ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีธัญญา เตือนผู้นิยมกินอาหารคลีน บางรายเกิดสภาวะความเข้มงวดในการกิน คิดว่าอาหารที่ตัวเองกินจะต้องมีความสะอาดเท่านั้น จนกลายเป็นภาวะที่เรียกว่า “โรคคลั่งกินคลีน” เรียกว่าโรค “Orthorexia nervosa” พฤติกรรมกินคลีน หรือการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ยังไม่ได้ถือว่าเป็นโรคตามเกณฑ์ของ DSM-5(เกณฑ์การวินิจฉัยโรคตามหลักสากลของจิตแพทย์ทั่วโลก) หากคลั่งกินคลีนมากเกินไป เสี่ยงร่างกายไม่แข็งแรง เกิดโรคแทรกซ้อน แต่ภาวะนี้ต่างจากโรค Anorexia nervosa ตรงที่โรค Anorexia nervosa จะหมกมุ่นเกี่ยวกับความผอม ส่วนภาวะ Orthorexia nervosa จะหมกมุ่นเกี่ยวกับการกินเพื่อสุขภาพ</p>
คมชัดลึก	<p><b>ปัญหาโรคอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติ สรณเจริญพงศ์ รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลวิจัย คนอ้วนยิ่งกินเยอะยิ่งทำโลกร้อน แนะนำลดการรับประทานอาหารแปรรูป พยายามทานอาหารตามฤดูกาล ลดการบริโภคอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะในกระบวนการขนส่งจะเกิดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งเพิ่มผัก ผลไม้ ตามธงโภชนาการที่แนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักปลอดสารพิษ ขณะเดียวกันรัฐบาลควรนึกถึงการทำให้ราคาอาหารเพื่อสุขภาพถูกลงด้วย</p>
ข่าวสด	<p><b>เครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเหล้า-บุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. ร่วมกับสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดงาน “เปิดตัวเครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำสอนพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเสด็จเฉลิมถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี” โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาท มาปรับใช้ในโรงเรียนผ่านกิจกรรม โปธีสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าบุหรี่ เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ เปิดเทอมเติมรัก โครงการคุณธรรม และครูดีไม่มีอบายมุข</p>
เดลินิวส์	<p><b>สิทธิทำฟันผู้ประกันตน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาเพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้มากกว่า 600 บาทต่อปีว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการการแพทย์(บอร์ดแพทย์) โดยจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ต้องวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการจ่ายของกองทุนประกันสังคม แต่คาดว่าจะสามารถเพิ่มได้มากกว่า 600 บาทต่อปี ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือนก.ค.นี้ ส่วนข้อเรียกร้องในเรื่องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนนั้น เบื้องต้น สปส.จะให้มีการนำร่องใช้สิทธิด้านทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปล่วงหน้า ปีละ 600 บาทใน 30 หน่วยรักษาทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 12 หน่วยและที่เหลืออีก 18 หน่วยกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>โรคกลัวการเป็นโสด</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง โรคกลัวการเป็นโสด ว่า โรคนี้จะเป็นมากในกลุ่มผู้หญิง จากประเทศที่พัฒนาน้อย มีปัญหาเรื่องความเชื่อและวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีโอกาสทำงานหาเลี้ยงตัวเอง ถ้าไม่แต่งงานชีวิตจะลำบาก จำเป็นต้องมีสามีเลี้ยงดูช่วยเหลือ</p> <p>สำหรับประเทศไทยปัญหาเรื่องนี้ก็มีอยู่บ้าง ในผู้หญิงที่มีบุคลิกแบบภาวะพึ่งพิงอ่อนแอ ที่อยากให้มีใครเคียงข้างช่วยเหลือเสมอ นิสัยอ่อนๆ ไม่เข้มแข็ง จึงมักจะรีบตัดสินใจแต่งงานโดยไม่เลือกเฟ้นผู้ชายที่ดีพอ</p> <p>ด้านผู้หญิงรุ่นใหม่ในกลุ่มคนชั้นกลาง แม้จะมีการศึกษาพอเลี้ยงตัวเองได้ แต่พอถูกถามบ่อยๆ เรื่อยๆ กลายเป็นความกดดัน ไม่อยากฟัง เครียด เก็บกด กลายเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่า โรคกลัวการเป็นโสด (Anuptaphobia) คือ กลัวการอยู่คนเดียวอย่างรุนแรง ซึ่งถือว่าเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อกลับบ้านต่างจังหวัดจะถูกญาติๆ และเพื่อนบ้านถามว่า ยังไม่แต่งงานอีกหรือ</p> <p>นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ของโรคที่เข้าขั้นว่าเป็นโรคนี้อย่างไรๆ นั้นมีเพียง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ที่เหลือนั้นส่วนใหญ่จัดเป็นเพียงแค่ความเครียดวิตกกังวลไม่ถึงขั้นทรนทรายรุนแรง การรักษาจึงต้องประเมินเป็นรายๆ ไป ถ้าแค่วิตกกังวลก็อาจจะมาปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะให้ยาช่วยเพื่อลดความกังวล ทำจิตบำบัด เพราะบางรายอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าตามมา ขอแนะนำเพื่อลดความเครียดเบื้องต้นก็คือ ปรับมุมมองความคิดของตัวเองใหม่ ดูแลตัวเองให้ดีทำร่างกายให้แข็งแรงแจ่มใส หรือเอาเวลาไปออกกำลังกายไปเรียนไปทำอะไรที่ชอบจะได้ไม่หมกมุ่นกับเรื่องนี้เกินไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด เดอะเนชั่น</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นางดวงพร ปิณจีเสกกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยกทม.เตือนระวังโรคไข้เลือดออก 5 เดือนป่วยแล้ว 3,630 ราย ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสำรวจพายุฝนที่มีน้ำขัง โดยการคว่ำทิ้งหรือทำลาย ป้องกันบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด หากพบผู้ที่อาการไข้สูงมากกว่า 2 วัน อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่มักไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดง อาจมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ที่แขนข้อพับ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน และหากแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรแจ้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสำนักอนามัย 02-246-0357</p> <p>-เสนอข่าว นายภคพงศ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.พังงา พร้อมด้วย ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สจ.พังงา นำทีม อสม.นักเรียนบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเคาะประตูบ้านชวนชาวพังงา ตรวจจับ 3 เก็บ 5 ส. พร้อมทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตรายที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองพังงา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา ลุยล้อมคอกการป้องกัน โรคไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน สั่งเข้มมาตรการกำจัดยุงลาย</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>บ้านเมือง คอลัมน์ นอกชายคา</p>	<p><b>โรคระบาดช่วงหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว สจ.บุรีรัมย์ เตือนเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไป เหมาะแก่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคไข้ฉี่หนู เพื่อเป็นการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว ประชาชนควรหมั่นออกกำลังกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ดื่มน้ำและอาหารที่สะอาด หากต้องมีการแช่น้ำนานๆ เช่น เกษตรกรที่ดำนา ควรมีการสวมรองเท้ายางเพื่อป้องกันเชื้อโรค</p> <p>-เสนอข่าว สจ.อำนาจเจริญ เตือนประชาชนระวังโรคช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดและปอดบวม ไข้เลือดออก และโรคฉี่หนู ส่วนที่เป็นข่าวฉี่หนู อยู่ในขณะนี้ เกี่ยวกับงูไฟล่อออกจากโอ่งส้วม ก็ต้องระมัดระวังให้ดี เพราะช่วงนี้ฝนตก น้ำท่วมรูที่อยู่อาศัยของงูหรือสัตว์มีพิษเลื้อยคลานต่างๆ ก็จะหนีน้ำ เข้ามาอาศัยอยู่ในส้วมหรือบ้านคน ก็ต้องทำความสะอาดที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง หากจะเข้าส้วม จะต้องเปิดไฟให้สว่าง เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆ ที่อาจซุกซ่อนอยู่ข้างในก็ได้</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p><b>เตือนตรวจสอบฉลากก่อนบริโภค</b></p> <p>-เสนอข่าว สจ.เชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคตรวจสอบฉลากก่อนบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่า มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำผิด แจ้งสายด่วนผู้บริโภค โทร.1556 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>โรงงานปล่อยน้ำเสีย</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะทำงาน จ.สมุทรสาคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ มทบ.15 ส่วนหน้า เข้าตรวจสอบสภาพโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และฉีดพลาสติก แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน หลังถูกร้องเรียนปล่อยทิ้งน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานลงคลองสาธารณะ "คลองราษฎร์นิยม" ส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยมีสภาองค์กรชุมชน ต.สวนหลวง จนท.สจ. หน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญฯ สาธารณสุขเทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน เข้าตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา ล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชูเป็นนโยบายเพื่อการแก้ไขแบบเร่งด่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ และร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย รวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วย</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p><b>หนอนบุกโรงแรมที่ชัยภูมิ</b></p> <p>-เสนอข่าว หลังจากมีหนอนนับล้านตัวบุกเข้าไปทั่วโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อยตำบลบ้านเล่า อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ มานานกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อป้องกันสารเคมีที่อาจตกค้างจากการฉีดยาฆ่าแมลง จึงต้องมีการสั่งปิดเรียนอย่างไม่มีกำหนดมาตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ล่าสุดสถานการณ์กลุ่มหนอนนับล้านตัวได้มีปริมาณลดลงและบางส่วนได้กลายเป็นตักแด้และผีเสื้อจำนวนมากบินออกจากพื้นที่โรงเรียนไปอย่างต่อเนื่องจนหมดแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สนุก	<p><b>ตามหาลูกป่วยอัลไซเมอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว สังคมออนไลน์ใน จ.นครสวรรค์ ร่วมกันแชร์รูปภาพและข้อความประกาศตามหาตัว น.ส.อำภาภรณ์ มังคละละมี หรือน้องน้ำอายุ 16 ปี บุตรสาวซึ่งเป็นโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อมหายตัวมานานกว่า 6 วัน ด้านพ่อแม่เป็นห่วงมาก เกรงว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ซึ่งน้องน้ำต้องรับประทานยารักษาอาการโรคอัลไซเมอร์ทุก 6 ชั่วโมง ไมเช่นนั้นจะจำอะไรไม่ได้ ทั้งนี้หากใครพบ โปรดส่งบุตรสาวคืนด้วย</p>
มติชน	<p><b>งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศ แถลงว่า สภาอากาศไทยจะจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 12 มิถุนายน ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย ปีนี้ตั้งเป้าหมายในการรับโลหิตทั่วประเทศให้ได้ 2,046,000 ยูนิต และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการบริจาคเลือดทุก 3 เดือน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

